

SAFE - เบาๆ ดักทาง วางแผนง่าย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

จริงๆ แล้ว ที่นั่งเฝ้าจับตาดูวันวาน ก็ไม่ใช่หุ่นตัวอื่นใดเลยหรอกนะ ตัวที่ชอบๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะ SUSCO SMART CCET KAMART ซึ่งที่แรกก็ว่าจะเลือกมาเข้าตลาดเซียนกันอีกซักวัน ไม่ได้ได้ก็ตัวหนึ่งใน 4 ตัวนี้แหละ... แต่ก็นะ เอาตัวใหม่ๆ สัญญาณ่าสนใจมาวันบ้างจะดีกว่า เผื่อท่านที่มีหุ้น 4 ตัวนี้อยู่แล้ว และหวังจะเก็บ หรือปล่อยให้วิ่งไปเรื่อยๆ ตามสัญญาณกระทิงของเครื่องมือที่เราใช้ติดตามกันมานั้นแหละ... วันนี้ก็เลยลองเอาหุ้นที่อาจจะเรียกว่า ตัวเบาๆ สัญญาณ่าจะมีลูนี่มาดูกัน แล้วที่ว่าตัวเบาๆ นั้น อาจจะไม่ได้หมายถึงราคา เพราะบางท่านชอบหุ้นราคาเบาๆ ก็คือหุ้นที่ราคาต่ำ 10 หรือ ราคาต่ำ 5 ได้ยิ่งชอบ... แต่หุ้น SAFE นี้ ราคาในระดับ 20 บาทเลยนะ เบาตรงไหน ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยที่ว่าเบา นั้น ก็คือเรื่องของปริมาณหุ้นที่ออกมาวางฝั่งซื้อและฝั่งขายนั่นเอง ก็อาจจะไม่หนาแน่นนัก ถ้าเวลาจะขึ้นหรือลงนั้น ก็อาจจะตัวเบา ขึ้นแรงลงแรงได้...แต่ก็อย่างที่จั่วหัว ราคาในระดับนี้ ยังถือว่า วางแผนการเล่นได้ไม่ยากนัก ถ้าจะพลาด ก็เจ็บตัวเล็กๆ... แต่ถ้าดักทางถูก ก็เรียกว่าคุ้มค้ำกับการเล็งและเก็งกำไรกันเลย... ส่วนเรื่องของ ตลาด นั้น ก็ยังดูอาการไว้แบบห่วงๆ ก่อนว่า ระดับแนวรับ 1370-1365 แม้ว่าจจะดูแล้วเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะมีนัยสำคัญอยู่เหมือนกันนะ... แต่ก็อย่างที่เห็นเมฆได้กล่าวมาบ่อยๆ ในก่อนหน้าที่ว่า ถ้าถึงแนวโน้ม แล้วจะรับไหม นั้นแปลว่า เราต้องไปอ่านหน้าหนักให้ได้ว่า โอกาสที่จะหลุดแนวรับดังกล่าวนั้นมีมากน้อยแค่ไหน ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องปกติ ที่อาจจะมิได้สังเกตเห็นบ้าง แต่ความเสี่ยงทางไหนจะมากกว่ากันละ

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่จั่วหัวมา และกล่าวมาในข้างต้นแล้ว การจะเล่นเกมในหุ้นเบาๆ นั้น อาจจะเล่นหรือซื้อได้จำนวนหุ้นไม่มากนัก อาจจะไม่ถึงขั้นรวยจริงจัง... แต่เล่นง่าย ระหว่างรอดตลาด

- แนวรับ : ...20.8-20.4 ต้องไม่ต่ำกว่า 20.0 ไว้ก่อนด้วย
- เป้าหมาย : ...24.5-25.0 และ อาจจะคาดหวังได้ถึง 30.0

Price Chart...(SAFE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAFE... จริงๆ แล้ว ระยะสั้นๆ ที่ได้ผ่านระดับ 20.0 ขึ้นมาได้ แล้วพัก ตัว อยู่ตอนนั้นนั่น จะมีกรอบที่ 20.0-21.0 นั้นแปลว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 20.0 นั้นเราก็ยังนำซื้อดักทางขึ้นไว้ก่อนได้ แต่ถ้าขึ้นระดับ 21.0 ได้เลยนั้น ก็ยังนำตามน้ำต่อได้... และตามโครงสร้างที่เห็น การขึ้นระดับ 20.0 ได้อยู่ นั้น เป้าหมายของการขึ้นนั้น จะมีเป้าหมายที่ 24.5-25.0... ส่วนเป้าหมายที่บอกว่าจะมีลูนี่ได้ถึงระดับ 30.0 นั้น มาจากไหนได้ละ นอกจากใช้รูปแบบการเรียงตัวของ MA. ที่เริ่มเรียงตัวในระดับราคา 20.0 จึงต้องว่ากันตามสถิติส่วนใหญ่ จะขึ้นไปได้ประมาณครึ่งเท่าตัว นั้นแปลว่า จะไปได้อีก 10 เอकर่าวๆ ก็ 20+10 ก็เลยหวังไว้ก่อนที่ 30.0 นั้นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นที่นำเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน